



**PAMANTASAN NG LUNGSOD NG PASIG**  
(University of Pasig City)

**TANGGAPAN NG MGA USAPIN AT**  
**SERBISYO SA MAG-AARAL**  
**CITIZEN'S CHARTER**  
**2023**

## MGA USAPIN AT SERBISYONG PANG- MAG-AARAL

Ang SAS ay tumutugon sa serbisyo at programa sa mga institusyong ng mas mataas ang edukasyon at nagbibigay ng suportang akademiko upang makamit ang holistikong pag-unlad ng mag-aaral.

### PAGPASOK

<b>Tanggapan o Sangay:</b>	Opisina ng Admissions
<b>Klasipikasyon</b>	Simple
<b>Uri ng Transaksyon:</b>	G2C - Pamahalaan sa mga Mamamayan
<b>Sino ang Makikinabang:</b>	Sinumang kwalipikadong aplikante para sa Kolehiyo
TALAAN NG MGA HINIHINGING DOKUMENTO	SAAN KUKUNIN
<b>1. Form sa Pagpasok</b>	<a href="https://www.facebook.com/AdmissionOfficePLPasig">https://www.facebook.com/AdmissionOfficePLPasig</a>
<b>2. Katibayan ng Residente at Pagkakakilanlan (Photocopy)</b> A. Isa (1) Kard ng Pagkakakilanlan (ID) para sa aplikante at Isa (1) Kard ng Pagkakakilanlan (ID) para sa (mga) magulang / Tagapangalaga. Ang mga Valid ID ay ang mga sumusunod:  ID sa Paaralan, Sertipiko sa Pagboto, Lisensya sa Pagmamaneho, ID sa Koreo, ID sa Gobyerno at Iba pang mga balidong ID na may adres,  B. Sertipiko ng Kapanganakan mula sa PSA  C. Ang mga mag-aaral na babae na kasal ay kinakailangang magsumite ng isang kopya ng Sertipiko ng Kasal.	Paaralan Komisyon sa Halalan (COMELEC) Tanggapan sa Transportasyong Panlupa (LTO) Tanggapan ng Koreo (POST OFFICE) Sistema ng Paseguruhang Panlipunan ng Gobyerno (GSIS) Sistema ng Seguridad sa Lipunan (SSS) PAG-IBIG Departamento ng Pakikipag-ugnayan sa Dayuhan (DFA) Nangangalaga ng Kalusugan sa Pilipinas (PhilHEALTH) Komisyon ng Regulasyon sa mga Propesyunal (PRC)
<b>3. Kard ng Ulat ng mga Marka (Sertipikadong totoong kopya)</b> A. <i>Form 138</i> - Para sa kasalukuyang nakatala bilang Baitang 12: CTC ng Baitang 11 (Ika-1 at Ika-2 Semestre); o B. <i>Form 137</i> - Para sa nagtapos ng Baitang 12: CTC ng Baitang 11 at 12 (Ika-1 at Ika-2 Semestre). Gamit ang notasyon ng "Mga Layunin sa Pagsusuri lamang ng PLP" C. Pangkalahatang Average (GA) na 85%	Paaralang pinagtapusan
<b>4. Dalawang (2) larawan na kasinlaki ng larawan sa passpote na may pangalan sa ibaba (May kulay na puting <i>background</i>) na may pangalan (Apelyido, Unang pangalan, Inisyal at Ekstensiyon ng Pangalan (kung mayroon man).</b>	<i>Photo shop</i>

5. <i>Long Brown Envelop</i> na may balot ng plastik at <i>i-print</i> ang iyong pangalan sa likuran (Apelyido, Unang pangalan, Inisyal at Ekstensiyon ng Pangalan kung mayroon man, <i>Strand</i> at Paaralan. I-adres sa Opisina ng Pagpasok, PLPasig).			Tindahan ng mga kagamitan sa eskwelahan		
#	HAKBANG NA DAPAT GAWIN NG KLIYENTE	AKSIYON NG TANGGAPAN	KAUKULAN G BAYAD	TAGAL NG PROSESO	MAY PANANAGUTAN
1	<p>A. Sagutan ang Form ng Pagpasok at ang Google form.</p> <p>B. <i>I-drop</i> ang lahat ng mga kinakailangan sa Window 1.</p> <p>C. Hintayin ang <i>email</i>.</p>	<p>a) a) Suriin ang mga kinakailangan ng mga aplikante.</p> <p>b) Iproseso ang aplikasyon ng aplikante.</p> <p>c) <i>I-encode</i> ang mga datos ng aplikante sa <i>University Information System (UIS)</i>.</p> <p>d) <i>I-print</i> ang permiso sa pagkuha ng pagsusulit</p> <p>e) <i>I-scan</i> ang naaprubahang Form ng Pagpasok at Permiso sa Pagsusulit</p> <p>f) <i>I-email</i> ang aplikante para sa resulta ng ebalwasyon (Maaring ito ay Naaprubahang o Di-Naaprubahang).</p>	<p>P100 ay Libre sa ilalim <i>CHED UniFAST</i></p>	<p>30 minutos bawat aplikasyon</p>	<p>Kawani ng Opisina ng Admissions</p>
2	<p>A. PLP – Pagsusulit sa Pagpasok sa Kolehiyo (CAT)</p>	<p>a. Ang mga aplikante ay nararapat na dalhin ang kanilang permiso sa pagkuha ng pagsusulit.</p> <p>b. Kumuha ng pagsusulit sa tinalagang araw.</p>	<p>Wala</p>	<p>3 oras</p>	<p>Kawani ng Opisina ng Admissions</p>
3	<p>A. Pag-<i>post</i> ng mga kwalipikadong aplikante</p>	<p>a. Ihanda ang Listahan ng mga Kwalipikadong Aplikante.</p>	<p>Wala</p>	<p>Ang pag-<i>post</i> sa mga kwalipikado ay magaganap sa loob ng 30 araw</p>	<p>Kawani ng Opisina ng Admissions</p>

	<p>B. Pagkumpirma ng <i>slot</i></p>	<p>b. Suriin ang mga nagpapatunay kung kasama sila sa Listahan ng mga Kwaliplikadong Aplikante.</p>		<p>pagkatapos ng huling pagsusulit</p> <p>Ang pagkumpirma ay sa loob lamang ng 15 araw</p>	
<p><b>Kabuuan</b></p>			<p><b>30 minuto para sa Aplikasyon</b></p> <p><b>3 oras para sa Pagsusulit</b></p> <p><b>30 araw para sa pagpost ng mga Kwaliplikado</b></p> <p><b>15 araw para sa Konpirmasyon</b></p>		